

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑
 วันพุธ ที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุมหลวงอภัย

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร	ประธานสภาเทศบาลฯ	อนุชา เหล่าปิ่นเพชร	
๒	นางสมหมาย เทพขุนทด	รองประธานสภาเทศบาลฯ	สมหมาย เทพขุนทด	
๓	นายสมัตต์ ยันบัวบาน	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	สมัตต์ ยันบัวบาน	
๔	นายสวัสดิ์ กันหา	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	สวัสดิ์ กันหา	
๕	นายบุญเทียม เทียมจัตุรัส	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	บุญเทียม เทียมจัตุรัส	
๖	นายละมุล สมองชัย	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	ละมุล สมองชัย	
๗	นายสมหมาย สีนารี	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	สมหมาย สีนารี	
๘	นายพิเชษฐ เทียมจัตุรัส	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	พิเชษฐ เทียมจัตุรัส	
๙	นายเดชะ ครอบบัวบาน	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	เดชะ ครอบบัวบาน	
๑๐	ส.ต.ท.อนุรัฐ อุดมสิรินวกุล	เลขานุการสภาเทศบาลฯ	อนุรัฐ อุดมสิรินวกุล	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	
๑	นายสนับ รองพล	รองนายกเทศมนตรี	สนับ รองพล	
๒	นายเฮียง โตละหาน	รองนายกเทศมนตรี	เฮียง โตละหาน	
๓	นายสมดี เคนเหลี่ยม	เลขานุการนายกฯ	สมดี เคนเหลี่ยม	
๔	นายदनัย สิ้นธุ์พันธุ์ประทุม	ผอ.กองช่าง	दनัย สิ้นธุ์พันธุ์ประทุม	
๕	นางฉันทิดา กงทอง	หน.ฝ่ายสาธารณสุข	ฉันทิดา กงทอง	
๖	นางนงค์นุช ยันบัวบาน	นักจัดการงานทั่วไป	นงค์นุช ยันบัวบาน	
๗	จำเอนสมบัติ หงษ์ทอง	หน.ฝ่ายธุรการ	สมบัติ หงษ์ทอง	
๘	จำเอนวัชรภักษ์ หาญรบ	หน.ฝ่ายอำนวยการ	วัชรภักษ์ หาญรบ	
๙	นายพิชิต น้อยทอง	พนักงานจ้างเหมา	พิชิต น้อยทอง	
๑๐	นางสาวณัฐกรินันท์ จันทะรัง	นักวิชาการศึกษา	ณัฐกรินันท์ จันทะรัง	

๑๑	นางฉวีวรรณ ศรีจันทร์	พนักงานจ้างเหมา	ฉวีวรรณ ศรีจันทร์	
๑๒	นางสาวสุรัชฎา ก้อนในเมือง	ผช.นวก.คอมพิวเตอร์	สุรัชฎา ก้อนในเมือง	
๑๓	นายจารุวัตร จำปาแก้ว	ผช.นักพัฒนาชุมชน	จารุวัตร จำปาแก้ว	
๑๔	นางสุวรรณมา สุขสิงห์	นักพัฒนาชุมชน	สุวรรณมา สุขสิงห์	
๑๕	นายอนิวรรต พุ่มพวง	ผช.จนท.ตกแต่งสวน	อนิวรรต พุ่มพวง	
๑๖	นายประสิทธิ์ ริงษ์.	นายช่างโยธา	ประสิทธิ์ ริงษ์.	
๑๗	นายสมศักดิ์ หล้ากล้า	ผช.จพง.พัสดุ	สมศักดิ์ หล้ากล้า	
๑๘	นายธนรัฐ สิมนอก	ผช.นายช่างโยธา	ธนรัฐ สิมนอก	
๑๙	นายคมสันต์ คุ่มไข่น้ำ	นักจัดการงานทั่วไป	คมสันต์ คุ่มไข่น้ำ	
๒๐	นางสาวอมินตา ศรีระทัต	หน.ฝ่ายแผนฯ	อมินตา ศรีระทัต	
๒๑	นางสาวเฉลิมรัตน์ เทียมจัตุรัส	ผช.นวก.คลัง	เฉลิมรัตน์ เทียมจัตุรัส	
๒๒	นางสาวภัทรนันท์ คงกะพี	ผช.จนท.การเงินและบัญชี	ภัทรนันท์ คงกะพี	
๒๓	นางกาญจนา คุ่มไข่น้ำ	นักวิชาการพัสดุ	กาญจนา คุ่มไข่น้ำ	
๒๔	นายสุพล เทียมจัตุรัส	จนท.การเงินและบัญชี	สุพล เทียมจัตุรัส	
๒๕	นางมรกต จุลอักษร	นักวิชาการคลัง	มรกต จุลอักษร	
๒๖	นางสาวขวัญยืน หาญรบ	ผช.จพง.ธุรการ	ขวัญยืน หาญรบ	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ส.ต.ท.อนุรัฐ อุดมสิรินวกุล
(เลขานุการสภาฯ)

ในวันนี้ทางสภาเทศบาลตำบลหนองบัวระเหวของเราได้นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีกำหนด ๓๐ วัน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว สมาชิกสภาได้มาครบองค์ประชุมแล้วขอเรียนเชิญท่าน ประธานสภา จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

สำหรับวันนี้ก็เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีกำหนด ๓๐ วัน ซึ่งได้นัดประชุมในวันพุธ ที่

๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
หลวงอภัย เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเลยนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร

(ประธานสภาฯ)

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบอยู่ ๒ เรื่องก็คือ

๑. กำหนดการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันที่ ศุกร์ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ก็แจ้งให้ทุกท่านทราบและเข้าร่วม ส่วนรายละเอียดจะแจ้งเป็นหนังสือให้ท่านสมาชิก
ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับการแต่งกายข้าราชการแต่งกายชุดปกติขาวไม่สวม
หมวก จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ให้แต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทาน
ประชาชนทั่วไปให้แต่งกายชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง การถวายความเคารพ
สุภาพบุรุษให้คำนับ สุภาพสตรีให้ถอนสายบัว รายละเอียดคร่าวๆ นะครับ เวลา
๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ก็ให้พวกเรามาใน
เวลา ๐๘.๐๐ น. ด้วยชุดปกติขาวนะครับ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบัวระ
เหว อาคารเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา

๒. การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นระหวะสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สนาม
กีฬาโรงเรียนบ้านป่าไม้อุทิศ ๓ หรือโรงเรียนบ้านท่าช้าง ตำบลโสภณลาดุก ในวันที่
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ก็จะมีการแข่งขันกีฬาหลายประเภทซึ่งได้มีการแบ่งหน้าที่ให้ทุก
ท่านได้ร่วมด้วยช่วยกันในการเป็นผู้จัดการทีมกีฬาประเภทต่างๆ ฟุตบอลจะมีท่านนายก
เป็นผู้จัดการทีม วอลเลย์บอลหญิงก็จะมีท่านรองเสียง ท่านสมหมาย เทพขุนทด
ท่านละมุล ท่านदनัยผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้ฝึกสอน เปตองก็จะมีท่านรองสนับ
ท่านเดชะ ท่านสวัสดิ์ เซปรักตระกร้อก็จะมีเลขานายกท่านสมดี ท่านบุญเทียม ท่าน
พิเชษฐ ท่านปลัด กีฬาพื้นบ้านก็จะมีนายอนุชา ท่านบุญเทียม ท่านสมหมาย สีนารี
ขบวนพาเหรดก็จะมีท่านปลัด ท่านสมหมาย เทพขุนทด เป็นคณะทำงาน ก็ให้ทุก
ท่านได้ช่วยกันสร้างความสามัคคี แพ้ชนะไม่เป็นไรเน้นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานภายในอำเภอของเราะครับ อยากให้ทุกท่านเข้าร่วมแสดงพลังความสามัคคี
อยากให้มือกองเชียร์กันเยอะๆ เป็นกำลังใจให้กันในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ที่โสภณลาดุกบ้าน
ท่าช้างนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๒

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ญัตติ รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ ที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ขอเชิญท่านสมาชิกเปิดดูพร้อมกันเลย นะครับ ท่านใดจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญมาดูไปพร้อมๆ กันนะครับ ถ้าไม่มีแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมเลยนะครับ ขอมติ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ ที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติ รับรอง ๘ เสียง งดออกเสียง - เสียง
ไม่มา - คน

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม / กระทู้ด่วน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕

ญัตติที่เสนอใหม่ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

กระผมก็มีเรื่องที่จะขอความคิดเห็นจากสมาชิกทุกท่าน ให้ท่านได้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องน้ำใช้จากชุมชน ถนนเทศบาล ๕ สายศาลเจ้าพ่อ หมู่ที่ ๖ เพื่อหาทาง แก้ไข ทางงบประมาณ หาแบบแปลน ในการแก้ปัญหาพร้อมกันครับ เชิญท่านสมหมาย เทพขุนทด ครับ

นางสมหมาย เทพขุนทด
(รองประธานสภาฯ)

ถนนเทศบาล ๕ ที่มีปัญหาอยู่จากบ้านแม่เจริญ จันทร์น้ำใส ถึงศาลเจ้าพ่อณะคะ ถ้าชาวบ้านเราเปิดใจกว้างคือน้ำมันต้องไปที่ต่ำ แต่ก็มาถมดินน้ำก็ไม่มีที่ไป มีปัญหาน้ำ ไม่ลงรางระบายน้ำ ก็มีชาวบ้านโทรมาหาว่าท่าน สท.ช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยเพราะว่า น้ำในท่อระบายน้ำมันเน่าเหม็น ก็ได้โทรหาทางท่านผู้บริหารเพื่อช่วยแก้ปัญหา ซึ่ง ปัญหาที่เราแก้ไม่จบก็คือการถมดิน เราก็ต้องปรึกษหาทางออกร่วมกัน โดยเฉพาะ กองช่างซึ่งเป็นผู้ควบคุมเรื่องนี้ และเรื่องธนาคารน้ำก็น่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่ง ก็อยาก ให้ช่วยกันหาทางแก้ไขโดยด่วนด้วยนะคะ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านสมหมาย เทพขุนทด นะครับ ท่านต่อไปเชิญท่านบุญเทียมเชิญครับ

นายบุญเทียม เทียมจัตุรัส
(สมาชิกสภาฯ)

เรื่องถนนเทศบาล ๕ นี้เราก็มีการประชุมปรึกษาหารือกันมาหลายครั้งแล้ว ในการที่จะแก้ปัญหาแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะครับ ผมอยากจะให้ฝ่ายบริหารตั้งขึ้นมาเลยว่ามีโครงการจะทำอะไร สมาชิกจะเห็นด้วยไหม จะทำยังไงก็ให้ทางฝ่ายบริหารคิดดูแล้วก็ปรึกษากับทางสมาชิกดูครับผม ผมก็มีเท่านี้ครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านบุญเทียมครับ เชิญท่านสมัตต์ครับ

นายสมัตต์ ยันบัวบาน
(สมาชิกสภาฯ)

ปัญหาเรื่องน้ำใช้ของหมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑ บางส่วนที่ไหลลงไป มันก็พุดยากนะครับ เพราะเมื่อก่อนข้างถนนสายนี้จะมีแต่ทุ่งนา น้ำมันจะไหลลงตรงไหนก็ได้ พอเจริญขึ้นมาน้ำก็ไม่ให้ไหลลงทุ่งนาเพราะคิดว่าเป็นน้ำเสีย ทั้งๆ ที่น้ำก็เป็นน้ำฝนที่ตกลงมาใหม่ๆ ไหลลงจากชายคามันก็พุดยาก ถ้าเราพอจะมีงบประมาณก็น่าจะทำให้มันจบไม่ว่าจะเป็นรางระบายน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันไหลลงไปตามทางที่เดิมที่เราทำไว้ ให้มันไหลไปลงบ่อไหลไปตามทางที่ปลัดทำไว้นั้นถูกต้องแล้วครับ มันก็ยังพอแก้ได้เป็นบางส่วน ถ้าเราไปขอให้น้ำไหลลงทุ่งนาใครเขาก็ไม่ให้หรอกครับ ถ้าเรายกระดับถนนขึ้นอีกบ้านทางฝั่งตลาดก็จะมีปัญหาน้ำท่วมอีกเหมือนเดิม เราต้องทำให้มันจบถ้าไม่มีเงินก็กู้มาทำแต่ต้องทำให้มันจบ ถึงเราจะคุยกันยังไงมันก็ไม่จบหรอกครับ เพราะไม่มีใครมีความสามารถพอที่จะไปขอชาวบ้านได้ว่าให้น้ำมันลงที่ไหนๆ มันเป็นไปไม่ได้แล้วครับ ถ้ามีเงินซื้อที่ทำบ่อบำบัดน้ำได้ยิ่งดีใหญ่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แก้ยากที่สุดคือเรื่องน้ำครับ ถ้าฝนไม่ตกก็บ่นว่าแล้ง พอฝนตกมาก็บ่นว่าท่วม มันเป็นเรื่องธรรมชาติของชาวบ้านครับ พวกเราก็พุดยังไงก็ไม่จบอย่างน้อยก็ต้องหาแหล่งเงินกู้มาไม่อย่างนั้นก็ไปหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขา มีงบประมาณเพียงพอที่จะสนับสนุนแค่นั้นครับ คุยกันยังไงก็ไม่จบ ขอบคุณมากครับ

นายदनัย สิ้นรุพันธุ์ประทุม
(ผอ.กองช่าง)

เท่าที่ฟังหัวข้อที่ท่านประธานได้เกริ่นมานะครับ ขออนุญาตที่ประชุมสภานะครับ ด้วยผมคิดว่า ท่านประธานอยากทราบว่าแนวทาง ความคิดในการแก้ปัญหาตรงนี้ท่านคิดว่าจะแก้ปัญหายังไง เพื่อที่จะได้นำความคิดแต่ละท่านนั้นไปประมวลผลเพื่อที่จะขอแนวทางในการพัฒนาตรงนี้จะหาคนช่วยหรือจะออกแบบตรงไหนยังไงอยากจะได้ความคิดของทุกท่าน ว่าแต่ละท่านมีแนวทางจะทำยังไง อย่างเช่นท่านสมัตต์บอกมาให้ทำบายพาสให้น้ำลงไปจะหาที่ทิ้งอะไรยังไงอย่างนี้ครับ งบประมาณนี้หรือเปล่าครับท่านประธานนะครับ ก็ฝากท่านสมาชิกทุกท่านที่จะช่วยชี้แนะแนวทางนะครับ ขอบคุณครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ขออนุญาตเพิ่มเติมผู้อำนวยการกองช่างนะครับ สำหรับที่ผมได้ขอให้ทุกท่านแสดงความคิดเห็นก็คือ ให้ท่านพูดมาเลยว่าท่านเห็นควรว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไร จะวางท่อทำรางระบายน้ำหรืออย่างไรให้ท่านชี้จุดมาเลยนะครับ ไม่เอามุกกว้างเพื่อเราจะได้นำข้อชี้แนะของท่านมารวบรวมแล้วหาจุดที่ว่ามันจะเป็นไปได้ นะครับ เชิญท่านสวัสดิ์ต่อครับ

นายสวัสดิ์ กันหา
(สมาชิกสภาฯ)

ความคิดเห็นเรื่องน้ำใช้จากชุมชนของเราเนี่ย ตอนแรกช่วงอดีตนายกใจตอนนั้นเรามีความคิดจะทำบ่อน้ำตรงนั้น แต่ตอนนี้ถมแล้วนะครับ ผมว่ามันไม่มีทางไปหรอกครับ ถ้าไม่มีที่จะรองรับน้ำ ถ้าเราระบายลงไปเลยชาวบ้านก็คงไม่ยอมแน่นอน สำหรับความคิดเห็นของท่านสมตล์ผมก็ว่าดีแล้วเพราะว่าเราไม่มีทางออกแล้ว ก็มีทางออกแค่นั้นละครับ สำหรับหมู่ที่ ๘ เรื่องวางระบายน้ำที่มันไม่เสมอหลุ่มๆ ตอนๆ ก็เลยเป็นเรื่องยากแถวบ้าน สท.สมหมาย ท่านรองท่านก็ไปถมที่ให้แล้วก็ทำให้น้ำไหลได้สะดวกแล้วครับ เดียวนี้ เลยไปถึงวัดซีกทางทิศเหนือเราก็ทำแบบที่ท่านรองไปทำให้ถมถนนเส้นเล็กๆ อยู่หมู่ ๘ ถ้าเราแก้ปัญหาแบบนั้นเราก็แก้ได้เอาดินไปถมก่อน ปีหลังเราค่อยเอาคอนกรีตไปเททับ เพราะรอบๆ เขาก็เลิกถมที่แล้วก็คงจบแล้วละครับ ขอบคุณครับ

นายสมหมาย สีนารี
(สมาชิกสภาฯ)

น้ำส่วนมากมันก็จะท่วมแต่ช่วงหน้าฝนเท่านั้นละครับ ผมว่าทุกหมู่เลยถ้าเราทำบ่อบำบัดน้ำเสียเท่านั้นละครับ ปัญหาถึงจะจบ น้ำที่บำบัดแล้วชาวบ้านก็สามารถนำมาทำการเกษตรได้ครับ ขอบคุณครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณครับ เชิญท่านพิเชษฐครับ

นายพิเชษฐ เทียมจัตุรัส
(ประธานสภาฯ)

สำหรับปัญหาเรื่องน้ำหมู่ที่ ๖ ปัญหานี้ผมว่าแก้ยากอยู่ครับ ปัญหามันเยอะมากครับ ผมว่าเราจะแก้ปัญหาได้เราต้องหาวิธีกู้เงินจากหน่วยงานต่างๆ มาเยอะมากครับถึงจะแก้ปัญหาได้ ชาวบ้านถามเยอะมากครับเกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ำในจุดนี้ว่าทางเทศบาลเรามีแนวทางที่จะแก้ปัญหาไหม ผมก็ได้แต่ตอบว่ามันต้องหางบประมาณจำนวนมากที่จะแก้ปัญหามันถึงจะสำเร็จ ผมก็ขอฝากทุกท่านว่าเราต้องหาทางแก้ไขเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้ ขอบคุณครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับ คือผมอยากให้ทุกท่านแสดงความคิดเห็นว่าเห็นสมควรจะให้ทำอะไร ส่วนเรื่องกั้นนั้นไม่ต้องพูดหรอกครับ จะทำเป็นท่อระบายน้ำหรือวางระบายน้ำก็ว่ากันไปครับ ขอเชิญท่านต่อไปครับ เชิญท่านละมุลครับ

นายละมุล สมางชัย
(สมาชิกสภาฯ)

สำหรับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งดีมากมายครับ ก็เป็นปัญหาที่ชุมชนของพวกเราตามมาพอสมควร เราก็ต้องหาทุกวิถีทางที่จะมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อคลายความเดือดร้อนตรงนั้นลงไป ท่านประธานให้แสดงความคิดเห็นโดยไม่มีกรอบซึ่งส่วนตัวผมเห็นว่า ถนนเทศบาล ๕ หรือว่าจะเป็นทั้งชุมชนหมู่ที่ ๖ , ๘ , ๑ รวมกันมาเป็นจุดที่จะบริหารจัดการน้ำตรงนี้นะครับ ทุกชุมชนเรามาเจอปัญหาหมู่ที่ ๖ ส่วนมากก็จะไหลมาจากบ้านเรือนของพี่น้องประชาชน ส่วนหน้าฝนน้ำหลากก็จะมีผลกระทบอย่างมหาศาลเพราะเกิดการท่วมขังแล้วก็เจ็จนองไปตามถนน ผลตามมาก็คือกัดเซาะถนนพังนะครับ เราจะแก้ปัญหากับถนนและชุมชนตรงนี้ได้ก็อยากจะทำมานานแต่ก็เห็นใจเทศบาลของเราที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ ก็เหมือนกับผู้อำนวยการกองช่างว่าเราต้องประสานกับหน่วยงานอื่นบ้างหรือไม่ที่จะของบประมาณมาช่วยเหลือเรา และอีกส่วนหนึ่งท่านประธานให้เจาะจงว่าเราจะต้องทำแบบไหนนะครับ ถนนเส้นนี้จากร้านเจริญอาหารสดถึงศาลเจ้าพ่อหลวงอภัยเจ้าแม่อรพิมเป็นถนนที่ค่อนข้างแก้ปัญหายากหนึ่งมันเป็นชุมชนแออัด สองถนนคับแคบ แล้วการแก้ปัญหาในครั้งนี้นะเราจะแก้ปัญหายังไงเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับพี่น้องประชาชน ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในอนาคตข้างหน้าครับ อยากนำเรียนว่าผมเคยเห็นในชุมชนเมืองเก่าของเมืองชัยภูมิ และเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตอนแรกก็เจอปัญหาน้ำท่วมขังในตัวเมืองแล้วทุกวันนี้รู้สึกว่าเขาแก้ปัญหาได้ดี ผมก็ได้สอบถามสมาชิกที่เป็นอาสาสมัครว่าเขาแก้ปัญหากันอย่างไร ท่านบอกว่าเขาก็มีการสำรวจการเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA อย่างที่ผู้อำนวยการกองช่างท่านว่านะครับ แล้วก็ถามพี่น้องว่ามีความต้องการอย่างไรเพื่อที่จะแก้ปัญหาในชุมชนของพวกเราตรงนี้นะครับ ซึ่งชุมชนหมู่ที่ ๖ ของพวกเราไม่ต่างกันสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะทำเรียนท่านประธานสภาก็คือ ถนนหมู่ที่ ๖ ของพวกเราไม่กว้างเท่าไรรีบล็อคคอนเวิร์ดที่มีหน้ากว้างๆ เราจะหยอดลงไปคือเอาง่ายๆ คือเราขอผลกระทบครั้งเดียว ก็คือ ทำให้สำเร็จในครั้งเดียวแล้วก็วางระบายน้ำส่วนน้ำที่จะไหลไปก็ไม่น่ากังวลครับ เพราะว่าเราจะทำเหมือนกับว่าบล็อคอนเวิร์ดหน้าใหญ่ๆ หน่อยประมาณซักเป็นเมตรๆ นะครับ ไว้ข้างล่างเหมือนเป็นบ่อบำบัดน้ำเสียไปในตัวมีการไหลซึมซับแล้วก็มีการบริหารจัดการเหมือนกับธนาคารน้ำ เพื่อจะให้ระบบไหลเวียนของน้ำช่วงล่างว่ามันจะไหลซึมทันไหม ส่วนหมู่ที่ ๖ นั้นส่วนมากผมว่ามาจากบ้านเรือนของพี่น้องประชาชน ถ้าเราแก้ไขปัญหาล็อคน้ำจากบ้านเรือนพี่น้องประชาชน เพื่อจะให้ไหลลงมาในถนนเส้นเทศบาล ๕ ของเราให้มากเนี่ยผมว่าแก้ปัญหาดังนี้ไม่ยากครับ แต่ค่อนข้างจะใช้งบประมาณมากแต่ผมว่าครั้งเดียวจบนะครับ ผมว่าคุ้มกว่าแล้วก็พี่น้องประชาชนเดือดร้อนน้อยครับ และอีกอย่างหนึ่งเทศบาล

ของพวกเรายังไงก็ต้องทำอยู่แล้วครับ หนึ่งในนั้นเป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบ ความสะดวกสบาย หรือสิ่งต่างๆ สาธารณูปโภคต่างๆ ในเขตชุมชนเทศบาลของพวกเราทุกชุมชนละครับ ไม่ว่าจะใช้งบประมาณมากน้อยเพียงใด เพื่ออนาคตของชุมชนและลูกหลานของพวกเรานะครับ ส่วนถนนตรงนี้ผมก็อยากจะนำเรียนท่านพอสังเขป แต่ถ้าจะให้มากก็ต้องให้ทางนักวิชาการ วิศวกร ผู้ออกแบบแล้วก็ผู้รู้ที่จะมากำหนดกรอบเพื่อเราจะได้จัดตั้งงบประมาณสืบต่อไปครับ ขอบพระคุณครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านละมุลนะครับ ขอเชิญท่านเดชะครับ

นายเดชะ ครอบบัวบาน
(สมาชิกสภาฯ)

ผมคิดว่าถ้าเราฝังท่อตรงที่น้ำขังเยอะๆ นะครับ ให้ไปลงห้วยวังเต่าตอนบน เราจะเลาะห้วยวังเต่าเป็นสองชั้น สามชั้น ผมว่าดีนะครับพี่น้องประชาชนจะปลูกผักปลูกอะไรได้สบาย เราฝังท่อขนาดโรงแปงเขายังฝังไปไกลได้เลยครับ อันนี้ความคิดผมคือผ่านทุ่งนาเขาเราก็ให้ค่าชดเชยเขานิดๆ ใต้ดินไปลงห้วยวังเต่านะครับ เราไปขุดลอกเป็นสามตอนเพื่อกรองน้ำแล้วปล่อยลงไปใช้ผมว่าดีนะครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ตอนเอาน้ำลงไปห้วยวังเต่าเราจะทำยังไงนะครับ

นายเดชะ ครอบบัวบาน
(สมาชิกสภาฯ)

เราฝังท่อตามคูนาไปเลยครับ ผมว่าใช้งบไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับ ก็เป็นแนวคิดอีกมุมหนึ่งครับ ส่วนตัวผมจะขอนิดนึงนะครับ อันดับแรกเลยคือน้ำจากครัวเรือนต้องให้ความสำคัญก่อนครับ น่าจะมีบ่อเกรอะหรือบ่อดักไขมันก่อนตามที่เขาเล่ามานะครับ จากคนที่อยู่ชุมชนเมืองอย่างสมุทรปราการเขาจะทำบ่อเกรอะเพื่อบำบัดน้ำในครัวเรือนก่อน ส่วนน้ำจะออกจากชุมชนก็ใช้อีกวิธีหนึ่ง ก็คือวางท่อขนาดใหญ่ ๑ หรือ ๒ เมตร ก็ได้แล้วก็ทำบ่อพักเป็นระยะๆ ประมาณ ๑๕ เมตรต่อหนึ่งบ่อพัก มีฝาท่อปิดเพื่อเวลาพิเศษขยะอะไรอุดตันเราก็สามารถเปิดทำความสะอาดได้ ระยะทางก็ประมาณเกือบกิโลได้ไหมครับจากร้านเจริญอาหารสดไปจนถึงศาลเจ้า ระยะการไหลของน้ำก็น่าจะเจอจางเป็นการบำบัดไปในตัวนะครับ เพราะว่าท่อขนาดใหญ่ก็สามารถรับน้ำได้เยอะ ส่วนในเรื่องบ่อบำบัดเราก็มีที่สาธารณะในส่วนนี้เราก็ต้องขอประชาคมกับพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับ ผมก็ขอเสนอแนะแค่นี้ก่อนนะครับ ขอเชิญทางคณะผู้บริหารครับ

นายสนับ รongพล
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

วันนี้ก็เป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ทางสภาได้แสดงความคิดเห็นกับปัญหาตรงนี้ซึ่งเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน เพราะว่าการจะแก้ปัญหามันก็ยากเพราะจุดเริ่มต้นของเราตั้งแต่การขออนุญาตก่อสร้าง เหมือนท่านประธานบอกต้องมีบ่อเกรอะบ่อดักไขมันก่อนที่จะปล่อยลงสู่รางระบายน้ำของทางเทศบาล ระเบียบก็มีบังคับอยู่แต่ว่าชุมชนส่วนมากก็ไม่ปฏิบัติตาม อีกเรื่องหนึ่งคือ พรบ.ขุดดินถมดิน ตามระเบียบแล้วถ้าที่ของใครติดถนนระเบียบบอกว่าต้องมีการวางท่อ แต่พี่น้องเราก็ไม่ยอมวางพอเราไปจ้ำจี้จ้ำไชหน่อยก็โดนว่ามา ถ้าทุกคนที่มีที่ดินติดถนนก่อนถมที่ทุกคนวางท่อก่อนจะไม่มีน้ำขังเลยถ้าทุกคนให้ความร่วมมือเออเนะครับ ตอนนี่ที่เราจะแก้มันเป็นที่ปลายเหตุแล้วมันก็จะแก้ยากหน่อยเพราะมันค่อนข้างหนักหนาเหมือนกันครับ ตอนนี่ที่เราจะแก้ก็ต้องได้รับความร่วมมือกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน สภา หรือหลายๆ หน่วยงานมาช่วยกันคิดว่าถ้าเราเอาน้ำตรงนี้ไปจะมีปัญหาไหม แต่ว่าก่อนหน้านี้เรามีเอาน้ำลงไปก็มีหน่วยงานมาตรวจก็พบว่าไม่เป็นน้ำเสียเนะครับ ช่วงหลังมีการถมที่เยอะจึงทำให้น้ำมันเอ่ออยู่ทำให้กลายเป็นน้ำไม่ตีแต่ก่อนน้ำมันไหลได้ตลอดก็ไม่มีปัญหาอะไรเนะครับ ในความคิดก็จะทำหลายครั้งแล้วได้มีการขุดบุดหนุนเข้าไปถึง ๒ รอบ แต่ก็ยังไม่ผ่านการพิจารณาซักที เพราะว่างบประมาณมันเยอะน่าจะประมาณสิบล้านเนะครับ พวกผมก็จะได้นำความคิดเห็นของทางสภาไปประมวลผลเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่อไปเนะครับ ผมก็ขอแนะนำเรียนท่านี่ก่อนเนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ขอเชิญท่านรองเฮียงครับ เชิญครับ

นายเฮียง โตละหาน
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

ผมฟังความคิดเห็นของแต่ละท่านแล้วก็ เป็นความคิดที่ดีมากครับ ที่ทุกท่านมีความคิดที่จะช่วยทางเทศบาลและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่มีปัญหานะครับ ทีนี้ผมอยากจะซักซ้อมความคิดของแต่ละท่านซึ่งผมเห็นด้วยกับความคิดหนึ่งที่ผมคิดว่าจะแก้ได้เนะครับ น่าจะแก้ได้ประมาณ ๕๐% คือความคิดของท่านเดชะครับ ตรงไหนที่น้ำขังเราก็ต่อท่อให้มันไปลงที่ห้วยวังเต่าแล้วเราก็ทำห้วยให้ลึกเพื่อให้สามารถบำบัดน้ำได้ ซึ่งน้ำที่ขังมันจะมีอยู่ทั้งหมด ๕ จุด ก็คือ ๑.บ้านนายป่อง ศรีบุญ ๒.บ้านนายชาญชัย เขียวเขว่า ๓.บ้านนายสมหวัง หาญเวช ๔.บ้านนางจ้อย กุลแยม ๕.ร้านเจริญอาหารสด ผมว่าวางท่อหรือทำรางให้ใหญ่และลึกให้น้ำไหลไปรวมกันไม่ว่าจะเป็นน้ำใช้ หรือว่าฤดูน้ำหลากก็จะสามารถช่วยได้เยอะ ผมว่าเอาแต่ละความคิดมารวมๆ กันน่าจะสามารรถแก้ไขปัญหาดตรงนี้ได้ครับขอบคุณครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านรองเสียง ขอเชิญท่านรองสมหมาย เทพขุนทด เชิญครับ

นางสมหมาย เทพขุนทด
(รองประธานสภาฯ)

เทศบาลของเราก็ได้มีจุดที่พักน้ำเสียที่บริเวณคาร์แคร์ที่บริเวณที่เสียห้วง ที่เราได้มีบ่อพักแล้วก็ดึงน้ำไปบ่อบำบัดน้ำเสียที่หมู่ที่ ๙ อยากเรียนถามว่าเราสามารถดึงน้ำไปที่บ่อบำบัดน้ำเสียได้อยู่ไหมคะ เพราะว่าทางเทศบาลก็ได้มีการวางท่อไว้แล้ว ยังสามารถใช้งานได้อยู่ไหมคะ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

เชิญท่านรองสนับครับ

นายสนับ รองพล
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

ตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วครับ เพราะว่าตัวปั๊มมันเสียแล้วก็ทางเทศบาลรับภาระค่าไฟฟ้าไม่ไหว เดือนละประมาณ ๔,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ บาท น้ำที่ไหลมามันจะมีตะกอนเยอะทำให้ตัวเครื่องพังและไม่สามารถซ่อมได้ครับ ความคิดของผมถ้าเราจะมาซ่อมมันก็ไม่คุ้มแต่ถ้าเราให้น้ำมันไหลไปรวมกันแล้วเอาไปลงบ่อทางศาลเจ้าน่าจะดีกว่าตามที่เราคูยกันนะครับ ตามความคิดว่าจะทำท่อใหญ่ข้างล่างเลยคือเอาถนนซีกหนึ่งออกเลยวางท่อให้เต็มทำเป็นระบบน้ำวนข้างล่างซึ่งต้องใช้งบประมาณเยอะ เมื่อวานนี้ก็คุยกับท่านปลัดและผอ.ช่างว่าจะทำหนังสือไปหาที่ดินว่าต้องสอบเขตที่ดินข้างถนนเทศบาล ๕ ว่าที่ของประชาชนอยู่ตรงไหน เขตถนนอยู่ตรงไหนจะได้ทำถูกต้องครับ รอบบึงด้วยว่าเขตอยู่ตรงไหนถ้าเราวางท่อไปจะได้ไม่มีปัญหาโดยการใช้งบประมาณของเทศบาลในการรังวัดเพื่อให้แนวเขตมันชัดเจนครับ เราจะได้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับชุมชนในการก่อสร้างถ้าไม่สอบเขตก่อนพอผู้รับจ้างมาลงงานก็มีปัญหาในการก่อสร้างอีก ขอขอบคุณครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านรองครับ เชิญท่านปลัดครับ

ส.ต.ท.อนุรัฐ อุดมสิรินวกุล
(เลขานุการสภาฯ)

เรื่องบ่อบำบัดน้ำเสียที่หมู่ที่ ๙ ผมขอเสริมท่านรองสนับนิดนึงครับ พอนำน้ำไปบำบัดน้ำเสียที่หมู่ที่ ๙ แล้วปรากฏว่ามีผลกระทบกับชาวบ้าน ชาวบ้านเขาไม่ต้องการมีการร้องเรียนขึ้นมาหลายท่าน ปรากฏว่าที่นั่นไปบำบัดแล้วมันก็ไปไม่ได้ก็ปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมชาติแบบนั้น ในส่วนที่ว่าจะเอาน้ำขึ้นไปถ้าเอาขึ้นไปแล้ว เอาขึ้นไปได้แต่เมื่อมีการบำบัดแล้วชาวบ้านไม่ต้องการมันก็จบเอาไปลงนาเขาเขาก็ร้อง ในส่วนของถนนเทศบาล ๕ ที่คิดว่าจะวางแผนไว้ให้ทำก็คือวางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร พร้อมวางบ่อพัก ๒๐-๒๕ เมตรต่อบ่อ เสร็จแล้วในบางจุดที่มีปริมาณน้ำที่เยอะๆ คิดว่าจะ

เพิ่มเป็นว่าทำธนาคารน้ำใต้ดินไปด้วย เฉพาะจุดที่มันท่วมขังเป็นประจำคือน้ำที่มาจากชุมชนถ้าไม่ใช่ น้ำที่มาจากน้ำฝนที่ตกแรงๆ มันก็จะไปลงธนาคารน้ำใต้ดิน แต่ถ้าฝนตกแรงมันก็จะไปลงห้วยวังเต่า ถ้าแผนนี้ไม่สำเร็จผมก็คงจะเลิกคิดแล้วละเพราะถนนสายนี้คิดมามากแล้ว แล้วในส่วนของถนนคอนกรีตในปัจจุบันก็ทำเป็นอัลฟาสติกส์คอนกรีตก็จะสวยขึ้น ถ้ามว่ามันมีความคิดหลายสิ่งหลายอย่างว่าให้ถมถ้าเราถมขึ้นก็กระทบชาวบ้านอีกมันก็ไม่ใช้การแก้ปัญหาที่จะจบจะสิ้น ผมคิดแบบนี้แล้วก็ได้ส่งเรื่องการของบประมาณไปที่ สส. แต่ตอนนี้ปรากฏว่า พรบ.งบประมาณปี ๖๓ ของรัฐบาลยังไม่ออก ถ้ามว่าเขาเอาเงินไหนมาแจกเขาใช้ พรบ.งบประมาณปี ๖๒ มาใช้ก่อนใช้ตัวเดิมไปพลางก่อนนะครับ ก็ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ก่อนคงต้องมีการศึกษาผลกระทบในการที่จะดำเนินการก่อนขอเรียนเพียงเท่านี้ก่อนครับ ขอขอบคุณครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านปลัดครับ เรื่องนี้เราก็คงต้องคุยกันอีกเพื่อให้มันคุ้มค่ากับการลงทุนนะ ครับ

นายสนับ รongพล
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

เมื่อวานมีหนังสือจากจังหวัดให้ขอสนับสนุนงบประมาณงบบุคลากรเฉพาะกิจการก่อสร้างหรือปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ก็คุยกันว่าจะขอสนับสนุนโครงการถนนลาดยางรอบบึงเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว ถ้าสมมุติว่าเราทำลาดยางรอบบึงแล้วถนนเทศบาล ๕ ก็จะไปเชื่อมต่อกับถนนแหล่งท่องเที่ยวของเรา เพราะว่าถ้าถนนแหล่งท่องเที่ยวสวยแต่ถนนจะไปบึงไม่สวยมันก็จะดูไม่ดีมันก็เป็นโครงการต่อเนื่องนะครับ แต่ตัวนี้ถ้าไปขอจังหวัดงบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จังหวัดก็อนุมัติไม่ได้อีกถ้าเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คุยกันว่าจะไปขอชลประทาน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก็ขอไปหลายๆ ที่ไม่รู้ว่าจะได้มาจากทางไหน ที่เข้ามาเมื่อวานนี้มันเป็นงบประมาณปี ๖๔ อีกตัวหนึ่งก็เป็นการลอกลำห้วยและประปาหมู่บ้าน เราก็เสนอไปคือประปาหมู่บ้าน ๒ และหมู่บ้าน ๓ และก็มีชุดลอกสระบัวที่ชาวบ้านเขาขอมานะครับ แล้วก็ชุดลอกคุ่มห้วยตากลานอีกที่เสนอไปนะครับ ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แต่เราได้ขอไปแล้วตามหนังสือที่ส่งมานะครับ อีกเรื่องคือเมื่อวานมีหนังสือมาให้เราจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ แต่ก่อนก็ให้เราตั้งชุดจิตอาสา พปร. ๙๐๔ ธรรมดาแต่ตอนนี้ให้จัดตั้งชุดนี้เพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ ให้ท้องถิ่นส่งรายชื่ออย่างน้อย ๕๐ คน เพื่อช่วยเหลืองานป้องกันและจะให้ทำป้ายจิตอาสาใหม่ด้วยแต่ก่อนเราใช้ข้อความว่า “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ต่อจากนี้ให้เปลี่ยนเป็น “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” อีกเรื่องหนึ่ง พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แต่ก่อนเราเสียภาษีเฉพาะค่าที่ดิน ภบท.๕ ตอนนี้ต้องเสียภาษีโรงเรือนควบคู่ไปด้วยตอนนี้ขยายเวลาไปอีก ๔๕ วัน เริ่มเก็บเดือน

มกราคม อีกเรื่องคือการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ที่จังหวัดชัยภูมิ เขาจะรับทำประมาณ ๑๕๐-๒๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จมาในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่โรงพยาบาลชัยภูมิ ก็เป็นข่าวจากทางจังหวัด ถ้าพี่น้องท่านใดอยากไปทำขาเทียมก็ไปลงชื่อได้ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ อีกเรื่องคือพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งเราได้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ มาจำนวน ๒,๔๘๑ ภาพ เป็นของศูนย์เด็ก ๒ ภาพ ให้มอบแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกครัวเรือน เทศบาลเราจะดำเนินการในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน มีการลงทะเบียนกันในช่วงเช้า สำหรับข้าราชการก็ให้แต่งชุดปกติขาว สมาชิกทุกท่านก็ชุดปกติขาวเช่นกันนะครับ ในวันนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะครับ ส่วนเรื่องกีฬาในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ช่วงนี้พนักงานเราก็มีการซ้อมช่วงเย็นทุกวันก็ขอเชิญทุกท่านได้เข้าร่วมให้กำลังใจในการฝึกซ้อมได้นะครับ อีกเรื่องคือการเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังของอำเภอหนองบัวระเหวจะต้องไปวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ จะมีเรือนจำชัยภูมิและภูเขียว ของระเหว น่าจะอยู่ที่เรือนจำชัยภูมิ เขาคงจะไม่ให้ไปร่วมเยอะหรือเขาก็กลัวจะมีปัญหา เขาคงจะให้เราบริจาคเงินไปช่วยเขาแล้วเขาจะจ้างคนช่วยทำอาหาร แล้วอาจจะเชิญคณะผู้บริหาร สภาหรือข้าราชการไปร่วมประมาณนั้นครับ อีกเรื่องคืองานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ก็ขอเชิญทางสภาเทศบาลทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับ ถ้าท่านมีของขวัญพิเศษมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจก็ขอเชิญนะครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดอีกไหมครับ เชิญ ผอ.กองช่างครับ

นายदनัย สิ้นธุ์ประทุม
(ผอ.กองช่าง)

ผมขออนุญาตหรือตามแนวคิดของแต่ละท่านที่ได้ให้ไว้ ผมก็นั่งโน้ตไว้แล้วก็สรุปคร่าวๆ ในส่วนของถนนเทศบาล ๕ แล้วก็ทุกๆ หมู่ นะครับ เนื่องจากมันเกี่ยวเนื่องหลายพรบ. หลายขั้นตอน เช่น ถนนเทศบาล ๕ มันจะเกี่ยวกับ พรบ.สาธารณสุข และการรักษาความสะอาด ซึ่งแต่ละบ้านก็จะสังเกตเห็นว่าปล่อยน้ำจากการใช้ลงสู่ถนนเลย ถ้าเป็นไปได้ในกรณีนี้ถ้าจะทำการต่อเนื่องของกองสาธารณสุข กองช่าง มันก็จะเข้าแนวคิดของท่าน สท.ที่กล่าวไปแล้วคือการทำบ่อเกรอะหรือบ่อดักไขมัน อาจจะเพิ่มเติมไปหน่อยคือทุกหลังคาเรือนต้องทำระบบธนาคารน้ำก่อนจะปล่อยน้ำทิ้งออกมาสู่ชุมชน อีกอย่างหนึ่งก็คือให้ใช้ พรบ.รักษาความสะอาดเป็นตัวกำหนดแล้วเทศบาลก็

ดูแลในเรื่องนี้ว่าคร้วเรือนใดที่ปล่อยน้ำทิ้งออกมาก็เอา พรบ.รักษาความสะอาดไปเป็น
ตัวกำหนดว่าก่อนที่ท่านจะปล่อยก็ทำแบบที่ว่าไปก่อน อีกส่วนหนึ่งก็คือผมเห็นท่าน
สท.ละมุล ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ว่าให้หากคนมาออกแบบตอนนี้มีอยู่ ๒ ส่วน
๑.คือจ้างให้เขามาศึกษาผลกระทบว่าถ้าเราทำโครงการนี้จะส่งผลกระทบต่ออย่างไรกับ
ชุมชน เราอาจจะทำเป็นระบบท่อน้ำอย่างที่หลายๆ ท่านบอกหรือที่เคยคุยกันกับทาง
ชุมชนไว้คือทำท่อขนาดใหญ่แล้วทำเป็นระบบบำบัดน้ำข้างล่าง ตัวนี้เราก็ต้องให้จ้างที่
ปรึกษามาศึกษาผลกระทบชะก่อนว่ามันจะพอเป็นไปได้ไหม ถ้าเป็นไปได้ก็มีขั้นตอน
ต่อไปก็คือ จ้างวิศวกรออกแบบ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง สิ่งแวดล้อม มันก็จะ
เข้ากันกับที่ท่าน สท.กล่าวมา อีกส่วนหนึ่งก็คือเห็นที่ท่านรองพูดนะครับ ว่าถมดินตัว
นี้มันก็จะจะมี พรบ.ขุดดินถมดิน ๒๕๔๗ อยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเทศบาลเราจะดำเนินการ
เช่นว่าถมดินข้างเคียง ถมติดถนนได้ไม่เกินกี่เมตร ตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาว่าจะกำหนดเป็น
เทศบัญญัติเพื่อส่งเทศบัญญัติตัวนี้ไปประกาศเป็นราชกิจจานุ หรือไม่ตัวนี้เราก็สามารถ
ทำได้เพียงแต่ว่าเท่าที่เราประชุมประชาคมมาชาวบ้านก็เห็นด้วยก็ไม่ได้คัดค้านอะไร แต่
ว่าถ้าเรามีเทศบัญญัติตัวนี้ อย่างถมที่ดินที่ติดถนนสาธารณะประโยชน์ถมสูงได้ไม่เกิน
๑ เมตร หรือ ๕๐ ซม. ประมาณนี้ถ้ามันเป็นเทศบัญญัติของเทศบาลเราเองแล้วส่งไป
ประกาศราชกิจจานุ มันก็เป็นไปได้ก็ขออนุญาตหารือในส่วนของเทศบาลนะครับ แล้วก็
มีอีกส่วนหนึ่งอย่างที่ท่านรองประธานสภาท่านกล่าวมาว่า มันมีของสกลนครที่ผมเคยดู
ในยูทูบเขาทำเป็นระบบธนาคารน้ำข้างถนนทั้งสายคือตลอดหมู่บ้าน เขาทำทั้งหมู่บ้าน
เลย ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้คณะของเราไปศึกษาดูงานดูซักวัน ว่าแนวทางมันจะเป็นไป
ได้ไหม ก็ขออนุญาตหารือ ในส่วนของผมก็ได้รวบรวมข้อมูลของทุกท่านที่เสนอมาไว้
เป็นข้อมูลต่อไปผมก็จะทำความเข้าใจเป็นไปได้อธิบายท่านรองนายกอีกทีนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภา)

มีท่านใดอีกไหมครับ ผมขออีกนิดหนึ่งนะครับพอดีได้คุยกับท่านเลขาเรื่องการขุดลอก
ห้วยระเหวมันจะมีที่ยื่นออกมาที่เขาเลี้ยงหมู มันเป็นที่ที่ว่าท่านเลขาบอกว่าตอนนี้เขา
มีออกแบบขุดลอกไม่รู้ว่ามันอยู่ในแผนไหม ถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้โครงการนี้เพราะว่า
มันเป็นพื้นที่ที่จะช่วยกักเก็บน้ำได้อีกมหาศาลนะครับ แล้วก็ช่วยในเรื่องภัยแล้งหรือน้ำ
ท่วมได้ ในส่วนลำห้วยระเหวหลังจากที่เราได้ออกไปประชาคมจาก หมู่ที่ ๓,๗,๙ ก็ได้
มีพูดถึงเรื่องขุดลอกลำห้วยระเหวด้วย ก็ฝากให้ทางผู้บริหารได้ดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับ
มีท่านใดอีกไหมครับ เชิญท่านสวัสดิ์ครับ

